

สรุปสาระสำคัญประเด็นคำถามในการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมบังคับคดีระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ผู้ตั้งกระทู้ : ๑. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ

เรื่อง : กรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยยื่นฟ้องกรมที่ดินต่อศาลปกครอง ที่ดินเขากระโดง จ. บุรีรัมย์ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมต. คมนาคม เรื่อง กรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยยื่นฟ้องที่ดิน ต่อศาลปกครอง ที่ดินเขากระโดง จ. บุรีรัมย์ จำนวน ๕,๐๐๐ ไร่

๒. นายมงคลกิตต์ สุขสินธารานนท์ สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยเสรีวิไลซ์

ถาม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมต. คมนาคม ศาลปกครองได้ประทับฟ้อง เรื่อง กรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยยื่นฟ้องกรมที่ดินต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามที่ท่าน รมต. คมนาคมให้การรถไฟแห่งประเทศไทยฟ้องกรมที่ดินในการเพิกถอนโฉนดที่แปลง ซึ่ง รมต. ศักดิ์สยาม ชิดชอบ มีชื่อและอาศัย อยู่ในที่ดินที่มีข้อพิพาทในที่ดินแห่งนี้ ท่านในฐานะ รมต.คมนาคม จะย้ายออกจากที่ดินจุดนี้หรือไม่

คำชี้แจง :

กรมบังคับคดีมีภารกิจด้านการบังคับคดีแพ่งตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล โดยศาลแพ่งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกหมายบังคับคดี หมายเลขคดีแดงที่ ๕๙๒/๒๕๕๕ จำเลยนางสาวบุญเด่น ทวีนิไพโร ที่ ๑ กับพวก รวม ๓๕ คน โจทก์การรถไฟแห่งประเทศไทย จำเลยที่ ๑ กับพวก รวม ๒ คน ปัจจุบันสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับหมายบังคับคดีเรียบร้อยแล้ว โจทก์ยังไม่มาดำเนินการตั้งเรื่องเพื่อดำเนินการบังคับคดีแต่อย่างใด

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ผู้ตั้งกระทู้ : นายมานิตย์ สังข์พุ่ม สส. พรรคเพื่อไทย (จ.สุรินทร์)

เรื่อง : วิฤตเศรษฐกิจที่ตกต่ำที่ทำให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้น

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่ตกต่ำที่ทำให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีแถลงว่าด้วยเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน และนายกรัฐมนตรีประกาศให้ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือนโดยให้ความสำคัญใน ๓ ประเด็น คือ ๑. เคลียร์หนี้เก่า มีช่องทางปรับโครงสร้างหนี้ ๒. เพิ่มแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สามารถดำรงชีพได้ ๓. มีที่พึ่งพิง มีช่องทางให้คำปรึกษา โดยมุ่งเน้น ๑. ลูกหนี้ กยศ. ๒. ลูกหนี้ข้าราชการครูและตำรวจ ๓. ลูกหนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคล ๔. ลูกหนี้ SMEs เป็นต้น

คำชี้แจง :

กรมบังคับคดีมีภารกิจด้านการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล ซึ่งได้นำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทขึ้นบังคับคดีมาอำนวยความสะดวกช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในทุกชั้นตอนของกระบวนการบังคับคดี ตั้งแต่ขั้นตอนยึดทรัพย์จนถึงขั้นตอน

การขยายตลาด ภายใต้แนวทางยุทธศาสตร์สร้างสุข ในกลยุทธ์ “เชิงรุก เชิงลึก และครอบคลุม” ซึ่งให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้รายย่อย หนี้ครัวเรือน หนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หนี้ SMEs หนี้เกษตรกร หนี้สินเชื่อ และหนี้บัตรเครดิต ซึ่งการ โกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นการตกลงเจรจาด้วยความยินยอมสมัครใจของทั้งสองฝ่าย และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยการโกล่เกลี่ยทำให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ ไม่ถูกบังคับคดี หรือถูกฟ้องล้มละลาย ส่งผลให้ลูกหนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และประกอบกับนโยบายจากรัฐบาลเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ นายกรัฐมนตรีได้ประกาศนโยบายรัฐบาลปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น “ปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน” เพื่อช่วยบรรเทาภาระและความเดือดร้อนของลูกหนี้ ๘ ด้าน เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑. การแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ด้านที่ ๓. การแก้ไขปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ด้านที่ ๖. การแก้ไขปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล และ ด้านที่ ๘. การปรับปรุงขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเอื้อให้เกิดการแก้ไขปัญหาหนี้สิน จึงมีการ บูรณาการร่วมกันระหว่าง กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงิน ร่วมประสานงานในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้บรรลุ ผลสำเร็จ เป็นการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการยุติข้อพิพาท โดยสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทุกฝ่าย และทำให้ยังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปได้ ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยลดการบังคับคดี และเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ส่งผลให้ลูกหนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกรมบังคับคดีได้ร่วมจัดงานมหกรรมโกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ภายใต้แนวคิด “มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน” ทั่วประเทศ รวม ๗๘ ครั้ง ดำเนินการจัดมหกรรมโกล่เกลี่ยฯ แล้วจำนวน ๗๗ ครั้ง มีแผนการจัดมหกรรมโกล่เกลี่ยฯ อีกจำนวน ๑ ครั้ง ได้แก่ ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ ๕ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ผู้ตั้งกระทู้ : นายรังสิมันต์ โรม ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

เรื่อง : กรณีช่วยเหลือผู้ทุจริตที่มีพฤติกรรมก่อหนี้เกินงบประมาณ ตามที่ ปึงงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ กองบินตำรวจ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๙๔๙,๘๒๒,๐๐๐ บาท ซึ่งมีการทำสัญญาว่าจ้าง โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบอำนาจให้แก่ผู้บังคับบัญชากองบินตำรวจ เป็นผู้ทำสัญญากับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมต.ว่าการกระทรวงกลาโหม ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดการทุจริตเสียหายต่อประเทศ เอาเงินภาษีของประชาชนไปช่วยเหลือผู้ทุจริต กรณี ช่วยเหลือผู้ทุจริตที่มีพฤติกรรมก่อหนี้เกินงบประมาณ ตามที่ ปึงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองบินตำรวจ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๙๔๙,๘๒๒,๐๐๐ บาท ซึ่งมีการทำสัญญาว่าจ้าง โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบอำนาจให้แก่ผู้บังคับบัญชากองบินตำรวจ เป็นผู้ทำสัญญากับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมและจัดหาอะไหล่

คำชี้แจง :

กรมบังคับคดีมีภารกิจด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล โดยศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ หมายเลขคดีแดง ที่ ฟพ ๒๐/๒๕๖๓ โดยตั้งบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส จำกัด ร่วมกับพลอากาศเอก ชัยพลกษ ติษยะศริน นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายบุญทักษ์ หวังเจริญ นายปิยสวัสดิ์

อัมระนันท์ นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้ทำแผน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนของผู้บริหารแผน และครบกำหนดผู้บริหารแผนนำส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผน ไตรมาสที่ ๑ ปี ที่ ๒ ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ได้มีหนังสือทวงหนี้มาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้กองบินตำรวจชำระหนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในลูกหนี้ที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ติดตามทวงถาม ปัจจุบันกองบินตำรวจได้ชำระหนี้ให้กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจำนวน ๙๓๗,๖๘๒,๘๕๑ บาท